
Hér um árið þegar Samherji hf.var með laxeldi 
í Mjóafirði og var að slátra laxi á Norðfirði misstu þeir út lax, ekki 
mikið sögðu þeir en hver veit. Þetta slys átti að eiga sér stað í 
þeirri fjarðlægð frá Vopnafirði að örugt væri, en fyrstu eldis 
sláparnir veiddust í Selá á fyrstu vikunni eftir slysið. 
Samherjamenn voru spurðir að því, ef margglyttan hefði ekki lagst 
á hringina hefðu þið þá getað haldið áfram að ala lax í kvínum þar, 
en svarið var nei því fiskurinn væri 1/2 ári lengur að ná sláturstærð 
en hjá samkeppnis aðilum. Sem sagt þá gafst öflugusta útgerð 
landssins upp á að ala lax í kvíum með hagnaði. Þetta horfa 
stjórnvöld ekki á þegar þau unga út eldisleyfum til ábyrgðarlausra 
eldismanna sem flestir eru erlendir og búnir að valda óaftur 
kræfum skemmdum á lífríkinu sinna landa og reyndar víðar. Hvert 
eiga heimamenn á Íslandi að sækja bætur, þegar erlendir 
veiðimenn snú frá íslenskum ám eftir að uggaslítnir eldisslápar 
sem nóg er af við Noregs strendur og reyndar við Skotland og 
Irland líka, fara að veiðast í íslenskum ám.
Er það frekt að fara fram á það við íslensk stjórnvöld að þau læri 
af reynslu liðina ára hér á landi svo og reynslu Norðmanna? Allar 
þessar staðreyndir liggja fyrir um óafturkræfanleg skemmdarverk 
og sóða hátt gagn vart náttúrunni. Hér þarf ekkert að prófa, allt 
liggur fyrir ef stjórnvöld vilja líta á annara reynslu og fjölmörg 
lagaákæði í náttúruverndarlögum og reyndar víða í lögum sem 
banna skemmdarverk af þessu tagi. Æfingar eldismanna og 
tilrauna starfsemi i nokkur ár duga til að valda varanlegum 
skemmdum á lífríki vatnafiska við landið, ásamt ferðaþjónustu og 
fuglalífi. Vill fólkið í landinu yfirfæra norskan subbu hátt á
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íslenskar strendur.Ég held ekki.
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